



**THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2025**  
**TÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI**

**GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH**

Ngành thuộc lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước về lĩnh vực đất đai, khai thác và quản lý bền vững nguồn tài nguyên đất đai, đo đạc, thiết kế bản đồ, vận dụng luật đất đai trong tư vấn và giải quyết tranh chấp, khiếu nại về quản lý đất đai, đánh giá và quy hoạch sử dụng đất đai, quy hoạch vùng và đô thị; và quy hoạch sản xuất nông nghiệp, định giá đất và kinh doanh bất động sản; ứng dụng công nghệ cao trong quản lý đất đai, thống kê kiểm kê đất đai, quản lý và khai thác phát triển quỹ đất.

**MỤC TIÊU ĐÀO TẠO**

Đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học, có kiến thức và kỹ năng về Quản lý đất đai; có thái độ lao động nghiêm túc và có đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe; có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lực; khả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan khoa học, quản lý sản xuất, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ, có kiến thức chuyên môn về pháp luật đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu Quản lý đất đai, quy hoạch và quản lý sử dụng đất theo hướng bền vững.

**CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO**

Chương trình đào tạo được thực hiện theo Quyết định số 618/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 6/8/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

**TỔ HỢP XÉT TUYỂN:**

Theo đề án tuyển sinh hàng năm được công bố của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

**KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC**

Sinh viên tốt nghiệp ngành quản lý đất đai sẽ nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên, xã hội, kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành để giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Quản lý đất đai. Có kỹ năng thực hiện quy trình kỹ thuật về quản lý nhà nước về đất đai, đo đạc bản đồ, quy hoạch sử dụng đất. Có năng lực lập kế hoạch, có khả năng khởi nghiệp trong lĩnh vực quản lý đất đai, kinh doanh bất động sản. Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tuân thủ các quy định của pháp luật và đạo đức nghề nghiệp, hành vi thái độ chuẩn mực, có khả năng cập nhật kiến thức, có ý chí phấn đấu vươn lên, sẵn sàng chấp nhận và thích ứng với môi trường và điều kiện làm việc.

**CƠ HỘI VIỆC LÀM SAU KHI RA TRƯỜNG**

Cán bộ địa chính; Cán bộ ngành quản lý đất đai; Chuyên viên phụ trách lĩnh vực về tài nguyên môi trường. Cán bộ hậu cần trong Quân đội và Công an quản lý về đất đai. Quản lý trong công ty, đơn vị tư nhân về lĩnh vực đất đai, tự thành lập tổ chức và quản lý các công ty đo đạc, kinh doanh bất động sản. Nhân viên ngân hàng liên quan về thẩm định hồ sơ đất đai. Nhân viên phụ trách tư vấn, môi giới, thẩm định giá đất, thị trường bất động sản, chuyên viên tư vấn dịch vụ hồ sơ nhà, đất. Chuyên viên thiết kế mô hình, cơ sở dữ liệu về đất đai, giải đoán

ảnh viễn thám, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp và đô thị; Giảng viên, nghiên cứu viên về các lĩnh vực liên quan đến quản lý đất đai, quy hoạch.

**LIÊN HỆ: TS. Vũ Thị Thanh Thủy, 0915.590.066; TS. Trương Thành Nam, 0986.767.535**

-----  
**TUAF - CÙNG BẠN RA THẾ GIỚI ✨ ✨ ✨ ✨**

📍 Địa chỉ : Tổ 10 - Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

🌐 Website: <http://tuaf.edu.vn> - <http://tuyensinh.tuaf.edu.vn>

✉ Email: [trungtamtuyensinhvatruyenthong@tuaf.edu.vn](mailto:trungtamtuyensinhvatruyenthong@tuaf.edu.vn)

☎ Hotline: 0965.808.518; 0965.809.518